

Số: /VP-CTTĐT
V/v xử lý phản ánh của
công dân Nguyễn Thị Thanh Nhuận

Quảng Trị, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: UBND thành phố Đông Hà

Ngày 28/10/2023, Văn phòng UBND tỉnh nhận được phản ánh kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Nhuận, thường trú tại 199 Nguyễn Du, thành phố Đông Hà trên kênh phản ánh, kiến nghị của Cổng Thông tin điện tử tỉnh (*Sao gửi kèm theo*).

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Văn phòng UBND tỉnh chuyển nội dung kiến nghị nêu trên đến UBND thành phố Đông Hà để kiểm tra, giải quyết; trả lời cho công dân đồng thời thông báo kết quả đến Cổng Thông tin điện tử tỉnh để công khai theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp giải quyết của UBND Thành phố Đông Hà./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Chánh VP, PVP Lê Châu Long;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhuận;
- Lưu: VT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Châu Long

TOÀN VĂN THÔNG TIN Ý KIẾN CỦA CÔNG DÂN

Họ và tên	Nguyễn Thị Thanh Nhuận
Tiêu đề	Về vấn đề quy định sử dụng ở công viên Phidel
Địa chỉ	199 Nguyễn Du, thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Thư điện tử	Beevnn0410@gmail.com
Số điện thoại	0975442777
Nội dung phản ánh	<p>Kính gửi Ban Quản lý công viên Phidel, tôi với tư cách là 1 công dân của Thành phố rất vui mừng và tự hào khi ở Đông Hà có 1 công viên công cộng mang tên đồng chí Phidel. 1 công trình rất ý nghĩa và là nơi sinh hoạt chung của toàn thể người dân. Gia đình chúng tôi thường đến công viên vào mỗi buổi tối, để thư giãn, tập thể dục nâng cao sức khỏe. 1 trong những hoạt động thể thao mà cũng để đảm bảo an toàn cho các cháu nhỏ là đạp xe đạp trong khuôn viên công viên dưới sự giám sát của ba mẹ. Nhưng vừa qua có 1 số cán bộ tự xưng là bảo vệ cứ nhắc nhở đuổi các cháu nhỏ (con tôi là gái, 9 tuổi) dù chúng tôi luôn đảm bảo các con giữ sự an toàn cho người khác. Theo quy định về quản lý sử dụng công viên, tôi chưa thấy bản cấm hay khuyến cáo nào với việc sử dụng xe đạp của các cháu trong khu vực công viên. Vậy đề nghị Ban Quản lý trả lời giúp là vì sao phải cấm các cháu đạp xe? Và nếu cấm thì theo thông tư, quy định nào? Trả lời cho nhân dân được rõ, cùng với việc ra ban hành hoặc quy định để người dân cùng nắm. Kính mong nhận được câu trả lời sớm nhất để chúng tôi, các cháu có thể có được nơi thư giãn, hoạt động thể thao an toàn và lý tưởng.</p> <p>Xin cảm ơn!</p>
Ngày phản ánh	28/10/2023